

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2556

การให้อภัยที่ไม่สิ้นสุด ฮารีรายออกจากใจในเรือนจำคดีไฟใต้

25 สิงหาคม 2556 – รายงานพิเศษเรื่องการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดในวันฮารีรายของผู้ต้องขังคดีไฟใต้ ภาพความเคลื่อนไหวแห่งสายใยผูกพันที่พวกผู้ชายสวมเสื้อที่มีหมายเลขกำกับอยู่ด้านหลังได้ทำหน้าที่นี้ เมื่อครั้งกลุ่มด้วยใจจัด "กิจกรรมสานสัมพันธ์วันอีดีลพิตร" ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ภายในเรือนจำกลางสงขลา อันเป็นวันที่มีพ่อแม่ลูกหรือคนในครอบครัวได้ตั้งวงพูดคุยสนทนา รับประทานอาหารร่วมกัน ได้ร้องเพลงอนาฮีด ได้ฟังการอ่านคัมภีร์อัล-กรุอ่านจากผู้ต้องขัง เป็นวันที่บรรดาญาติผู้ต้องขังจากจังหวัดสงขลาและนราธิวาส 46 ครอบครัว ครอบครัวละ 3 คน ได้พบญาติที่เป็นผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 52 คน และสิ่งที่พวกเขาสื่อออกมาให้กันและกันคือ "ขอให้อดทน เพราะมันเป็นแค่บททดสอบจากพระเจ้า" และ “Ma-af Zahir dan Batin”

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4662>

กระแส 4 นิ้ว R4BIA กำลังใจเพื่อสันติสุขในอียิปต์

21 สิงหาคม 2556 -เหตุการณ์สลายการชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวอียิปต์ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ บานปลายรุนแรงจนกลายเป็นการนองเลือดและมีผู้เสียชีวิตนับพันได้ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านปฏิบัติการครั้งนี้รวมถึงความไม่ชอบธรรมของการครองอำนาจของทหาร นำมาซึ่งการรณรงค์สนับสนุนประชาชนชาวอียิปต์โดยการชู 4 นิ้วในนาม R4BIA ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเริ่มขยายวงกว้างข้ามทวีปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ แสร้งภาพความสูญเสียของประชาชนที่ถูกสังหารโดยทหารเผด็จการ และมีการรณรงค์เปลี่ยนโปรไฟล์แสดงจุดยืนสนับสนุนประชาชนอียิปต์กันถ้วนหน้า ทั้งยังมีออกแบบแบนเนอร์ร่วมรณรงค์แสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เหตุผลของชาว Facebook ที่สนับสนุนการต่อสู้ปกป้องมุสลิมของชาวอียิปต์ กล่าวว่า เนื่องจากอียิปต์เป็นประเทศมุสลิมและมุสลิมเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม และชนะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จึงไม่สมควรจะถูกยึดอำนาจเช่นนี้

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4645>

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา ‘พื้นที่ถูกยึดครองกับสันติภาพบนฐานความจริงที่ภาคใต้’

20 สิงหาคม 2556 - ปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “การส่งเสริมความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้ เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” ในงานสัมมนา “บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ” STEPs TO PEACE จัดโดยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย หรือ STEP Project ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์จรัสกล่าวว่า สถาบันทางการเมืองการปกครอง และองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนจะพลิกฟื้นชีวิตและความรุ่งเรืองของ 3 จังหวัดกลับคืนมาได้โดยหนึ่ง ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยธุรกิจ สถาบันสังคม องค์กรชุมชน ให้รู้ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร สอง ต้องเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็ง กว้างขวาง ให้เป็นแหล่งสะสมพลัง ทำให้ความสามารถรวมตัวกันทำงานใหญ่ๆได้ ไม่ว่าจะการทำธุรกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถระดมและแรงหนุนจากประชาชน ให้สามารถจัดบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้ ให้สถานศึกษาในพื้นที่พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้ตรงเป่ามากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของครัวเรือนและประชาชน ด้วยการเพิ่มช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาทักษะผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ (สถานศึกษา) และผ่านสื่อสาธารณะ และสาม จัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ให้มีสวัสดิการเพียงพอบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

อาจารย์จรัสกล่าวสรุปความว่า สติปัญญา กับ สันติภาพ (Intelligence and Peace) เป็นของคู่กัน ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ สงครามและความขัดแย้ง เป็นของคู่กับการขาดสติปัญญา

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4640>

ไฟใต้เริ่มกลับมาแรง วันเดียว 5 เหตุ เจ็บ 11 ชาวบ้านตาย 5

24 สิงหาคม 2556 - ไฟใต้เริ่มกลับมาแรง เมื่อเกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตถึง 5 คน ทั้งหมดเป็นชาวบ้าน และมีผู้บาดเจ็บรวม 11 คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพียง 4 คน โดยคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงราษฎรใส่ร้านชาในหมู่บ้านแอกแง หมู่ที่ 5 ต.เกาะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ทำให้มี

ผู้เสียชีวิต 3 ราย และเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางแยกเข้าโรงเรียนบุญญูลาภานุมิตร ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุโหงโกลก ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย นับว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนับตั้งแต่หลังเดือนรอมฎอนเป็นต้นมา

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4661>

ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดไถ่องค์ราชันในโอกาส 45 ปีการก่อตั้ง

24 สิงหาคม 2556 - ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดไถ่องค์ราชัน ในโอกาส 45 ปีของการก่อตั้ง โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดพิธี ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่จำเป็นต้องแสดงถึงความสมานฉันท์ของผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ อันแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบว่าทุกภาคส่วนต่างปรารถนาความสันติสุขและความสมานฉันท์ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีความพยายามที่จะหาแนวทางให้สถานการณ์ใต้ได้คลี่คลายลง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4660>

สัมภาษณ์นักศึกษาไทยในอียิปต์ “เจ้าหน้าที่ไม่ระแวงนักศึกษาต่างชาติ”

24 สิงหาคม 2556 - โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) สัมภาษณ์ นายยูโซบ สาและ นักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาทั่วไป ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร หนึ่งในนักศึกษาที่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยพูดคุยผ่านสไกป์ สอบถามถึงสถานการณ์ในอียิปต์ที่ครุภรณ์ขณะนี้ โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ที่มีนักศึกษาไทยอยู่ราวพันคน

นายยูโซบ กล่าวถึงความเป็นอยู่ในอียิปต์ว่านักศึกษาต่างชาติจะไม่รู้สึกหวาดระแวงต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทราบถึงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นคนต่างเมืองของคนเอเชีย และฝ่ายความมั่นคงจะประสานกับมหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ถ้าเป็นนักศึกษาของของมหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ทุกอย่างมหาวิทยาลัยรับผิดชอบหมด ที่ต้องระวังก็คือเรื่องปล้นจี้ แบบโจรทั่วไป

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4658>

นศ.ประชาสังคม จชต. คัดค้านการรัฐประหารและสังหารหมู่ในอียิปต์

23 สิงหาคม 2556 - เครือข่ายนักศึกษา องค์กรมุสลิมและองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า 150 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรีผ่าน ศอ.บต. คัดค้านการรัฐประหารและการสังหารหมู่ประชาชนในประเทศอียิปต์ ที่บริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา และมีการอ่านแถลงการณ์ “คัดค้านการรัฐประหาร การสังหารหมู่ประชาชนในประเทศอียิปต์” โดยมีนายตันยาล อับดุลเลาะห์ อ่านแถลงการณ์เรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้รัฐบาลไทยประณามการก่อรัฐประหารและเช่นฆ่าประชาชนในประเทศอียิปต์ ใช้มาตรการทางการทูตทุกรูปแบบ เพื่อกดดันรัฐบาลอียิปต์ที่มาจากจากรัฐประหารให้คืนอำนาจให้แก่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และหยุดการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบต่อประชาชนโดยเร่งด่วน และรัฐบาลไทยต้องทบทวนความสัมพันธ์ไทยกับอียิปต์

ในช่วงเย็นสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรนักศึกษา องค์กรมุสลิม และองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดเสวนาในหัวข้อ “วิกฤติในอียิปต์” ณ บริเวณลานมัสยิดโรงเรียนพัฒนาวิทยา เขตเทศบาลนครยะลา และหลังละหมาดอิซาอ เสวนาในหัวข้อ รัฐประหารอียิปต์ : ทำลายประชาธิปไตยหรือทำลายอิสลาม? โดย อ.มัสลัน มาหะมะ และ อ.อิบรอฮีม ยานยา

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4655>

ครูอธิคมผู้จากไปไม่มีวันกลับ “เขาชอบปัตตานี ที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย”

22 สิงหาคม 2556 – อ่านเรื่องราวความทรงจำของครูอธิคม ดิวงค์ หรือ มาร์ท ครูสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนบ้านประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 โดยการบอกเล่าของนางสาว ปนิดา สีลาเกื้อ หรืออำ ครูชำนาญการ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นคู่ชีวิตของเขาที่เล่าด้วยน้ำตานองหน้าว่า สมัยครูอธิคมหรือ “มาร์ท” เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นมุสลิมในพื้นที่ปาเลสไตน์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งหลังจากที่มาร์ทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มาร์ทตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดใน จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าตรงสู่ จ.ปัตตานี และด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตั้งใจมาเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจอีกมากมายในพื้นที่แห่งนี้

“เขาบอกว่าชอบปัตตานี ที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย และด้วยความที่เขามีเพื่อนมุสลิมเยอะ คลุกคลีอยู่กับคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนมุสลิมในพื้นที่มากกว่าเราเสียอีก และเขาไม่เคยมี

ความขัดแย้งกับใคร เขาเคยบอกว่าชาวบ้านรอบข้างตีกับเขา เขาอยู่ที่โรงเรียน แต่ก็ต้องยอมรับว่า ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีที่ไหนปลอดภัย แม้กระทั่งบ้านเราเอง แต่เขาก็ระวังตัว ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มครองเขาและเพื่อนครูที่อยู่ตลอดเวลา”

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4654>

เผยแพร่ให้นักศึกษาจากอียิปต์เรียนต่อ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

22 สิงหาคม 2556 - ดร.มะรอนิง สาแลมิง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยนักศึกษาไทยที่เรียนในอียิปต์สามารถที่จะเรียนต่อหรือเทียบโอนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ใน 3 มหาวิทยาลัย คือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบุขณะนี้ยังมีนักศึกษาไทยอยู่ในประเทศอียิปต์ในจำนวน 1,000 กว่าคน โดยกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต และสมาพันธ์นักเรียนเก่าอียิปต์ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

ด้าน ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสมาพันธ์ นักเรียนเก่าอียิปต์ในประเทศไทย ได้มีแถลงการณ์ ประณามการรัฐประหารและเช่นฆ่าประชาชนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก สมาพันธ์ฯ จึงขอ ประณามการปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์รวมทั้งการกระทำใดๆ อันเป็นการล้มล้างระบบการปกครอง หรือล้มล้างรัฐบาลซึ่งประชาชนเลือกเข้ามาบริหารประเทศอย่างชอบธรรม อีกทั้งประณามผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุน การปฏิวัติทุกคน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่มาจาก การปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์เคารพต่อสิทธิและ เจตนาารมณ์ ของประชาชนส่วนใหญ่ ขอสนับสนุนการต่อสู้ด้วยสันติของประชาชนคนอียิปต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและ เสรีภาพอันชอบธรรมอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้ต่อสู้จงยึดมั่นในสันติวิธีอย่างอดทนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการนำ รัฐบาลที่ชอบธรรมกลับสู่ประเทศอีกครั้ง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4653>

คนร้ายยิงอุस्ताซหนองจิกเสียชีวิต

21 สิงหาคม 2556 - คนร้ายยิงนายฮุหมัดดี มูซอ อายุ 38 ปี อุस्ताซ (ครูสอนศาสนา) โรงเรียนมุลนิธิ ชุมชนอิสลาม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เสียชีวิต ขณะเดินทางไปโรงเรียนชุมชนมุลนิธิอิสลาม เหตุเกิดบนถนน หมู่ 5 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ด้านโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผยคนร้ายหวังสร้างความแตกแยก

ให้กับประชาชนในพื้นที่ ขอให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมกันต่อต้าน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายและสั่งการให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ และศาสนา ภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4646>

สรุปข่าวประจำสัปดาห์นักข่าวพลเมืองThaiPBS

"ไข่ฝากรู" กับอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

นักข่าวพลเมืองเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง 16-18 สิงหาคมที่ผ่านมา ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นในตำบลบ้านท่าไร่ เพื่อศึกษาเรื่องราวบริเวณตะกอนเลนอ่าวปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด ในช่วงฤดูวางไข่ของสัตว์ทะเล เช่น ปลา จะมาขุดรูฝากไข่ไว้ เพื่อขยายพันธุ์และป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่ ชาวบ้านตำบลท่าไร่ นครศรีธรรมราชจึงร่วมกันตั้งกติกาในการดูแล "ไข่ฝากรู" เหล่านี้ไม่ให้ถูกทำลายและคงความสมบูรณ์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแฟนเพจนักข่าวพลเมือง หรือ www.facebook.com/citizenthaipbs

การเสวนา ‘ก้าวสู่ดิจิทัลทีวี โอกาสของชุมชน’

วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส จัดงานเสวนา ‘ก้าวสู่ดิจิทัลทีวี โอกาสของชุมชน’ โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคม ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา และกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เข้าร่วมรับฟังและพูดคุยถึงทิศทางการทำงานการขยับ “ทีวีชุมชน” ในพื้นที่ โดยเตรียมขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตในพื้นที่ เพื่อจตุรร่วมและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

วงเสวนา ‘กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองของเยาวชน’

ขณะที่หลายภาคส่วนกำลังร่วมออกแบบกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้และ คอ.บต. จัดวงเสวนา

‘กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองของเยาวชน’ โดยชวนเยาวชนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมในระหว่างกระบวนการสันติภาพในระดับพื้นที่ รวมถึงร่วมกันออกแบบการพูดคุยจากกลุ่มเยาวชนเพื่อนำไปปรับใช้ในการพูดคุยสันติภาพต่อไป

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา

<http://www.isranews.org/south-news.html>

- รัฐไม่รับ 5 ข้อ BRN – โยนกลับโต๊ะพูดคุยสันติภาพ
- ยิงอุสตาซดับที่ปัตตานี ทหารซัดอกลิ้ม – วิสามัญฯอีกศพที่เรือเสาะ
- ครูหนุ่มสังเวรรายแรกหลังครบ 40 วันหยุดยิง!
- กรณีตัวอย่าง"อับดุลรอฟา" กับ 2 มุมมองการฆ่าที่ชายแดนใต้
- เอกสารปีอาร์เอ็น...เป็นเรื่อง!
- น้ำตาจากหัวใจของภรรยาครูอุซิม...

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สำนักข่าวประชาไท <http://www.prachatai.com/>

ไฟใต้เริ่มกลับมาแรง วันเดียว 5 เหตุ เจ็บ 11 ชาวบ้านตาย 5

<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48387>

สภาพนายความเสนอให้รัฐมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาโรฮิงญา

<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48382>

เครือข่ายนักศึกษา-ประชาสังคมใต้ค้านรัฐประหาร-สังหารหมู่ในอียิปต์

<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48370>

การให้อภัยที่ไม่สิ้นสุด ฮารีรายออกจากใจในเรือนจำคดีไฟใต้

<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48388>

บล็อกกริวิว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

Inisiatif "Cease-fire" Ramadhan (Bahgian ke 2)

แนวคิดริเริ่ม “หยุดยิง” รอมฎอน (ตอนที่2)

บล็อก "Abu Hafez Al-Hakim" <http://www.deepsouthwatch.org/node/4644>

"อาบูฮาฟิซ อัลฮาकिม" ได้เขียนต่อจากบทความแรก “เส้นทางสู่สันติภาพ – จากม่านตาของนักต่อสู้คนหนึ่ง” ที่คาดหวังต่อการพูดคุยหยุดยิงในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา ส่วนบทความนี้ อาบูฮาฟิซ ได้วิเคราะห์และให้ข้อสังเกตต่อข้อตกลงหยุดยิงของทั้งฝ่ายว่า จริงแล้วการพูดคุยสันติภาพจำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจ (Trust building) อย่างน้อยหนึ่งปี แต่ด้วยความเร่งรีบที่หลายๆ ฝ่ายต่างต้องการสันติภาพทำให้ข้อตกลงหยุดยิงไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีรายละเอียด ไม่มีการเซ็นสัญญาที่ชัดเจน ไม่มีผู้สังเกตการณ์ (observer) ที่สำคัญไม่ได้ทำข้อตกลงหรือพูดคุยกับฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะฝ่ายกองกำลังของรัฐไทย อย่างไรก็ตามอาบูฮาฟิซได้ทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงใดๆ หรือจะดำเนินการใดๆ ก็ตามควรได้รับรองจากทั้งฝ่ายก่อน

ความเป็นไปและหัวใจของ Self -determination: มุสลิมโมโรและชนพื้นเมืองในมินดาเนา

บล็อก Fareeda <http://www.deepsouthwatch.org/node/4638>

“ฟารีดา ปันจอร์” ได้เรียบเรียงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่มมุสลิมโมโรใน ‘มินดาเนา’ ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยมีแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front- MNLF) และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro Islamic Liberation Front- MILF) ที่ต่อสู้มาอย่างยาวนาน ซึ่งบทความชิ้นนี้ฟารีดาเขียนเพื่อสะท้อนว่าแม้ว่าในทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลได้ให้บางส่วนของมินดาเนาเป็นเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region in Muslim Mindanao-ARMM) ก็ตาม แต่ความเข้าใจของปัญหาและรูปแบบการปกครองใหม่ที่เกิดขึ้นต่างหากที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิต และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

28 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.15 น.

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาทางวิชาการ "ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับข้อเสนอแนวทางการสร้างสันติภาพและการจัดการตนเองภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2550" จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาชिरาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม <http://www.deepsouthwatch.org/node/4657>

28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.

งานเสวนา "พลวัตของแนวคิดชาตินิยมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจากภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่อง Tanah Surga Katanya" ณ ห้อง Multimedia ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม <http://www.deepsouthwatch.org/node/4617>

29 สิงหาคม 2556 เวลา เชิญร่วมวงเสวนา

“จากปัตตานี ถึงสันติภาพ: ใคร ทำอะไร ยังไง” พร้อมชมสารคดีสั้น “เขาชื่ออัสฮารี” และนิทรรศการภาพถ่ายจากเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ ณ ร้านหนังสือบุ๊ค 2/3 ถนนสามัคคี สาย ข อ.เมืองปัตตานี

เสวนา *ปัตตานี: ปริศนาในวงสันติภาพ* ร่วมสนทนา กับ
 แวหะมะ แวก้อจิก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมีเดียสลัตตัน
 มูอามัด อายูปาทาน บรรณาธิการอาวุโสศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 ตูแควดานียา ตูแควแมง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)

เสวนา *สื่อชายขอบ ในศูนย์กลางสันติภาพ* ร่วมสนทนา กับ
 อัสโตรา โต๊ะราแม ผู้ดำเนินรายการ “โลกวันนี้” (dunia hari ini) สถานีวิทยุมีเดียสลัตตัน
 ชาฮารี เจ๊ะหลง จากกลุ่มสื่อ Wartani และนักจัดรายการวิทยุ
 โซรยา จามจรี เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
 ดำเนินรายการ: นवलน้อย ธรรมเสถียรจาก FT Media

ดูข้อมูลเพิ่มเติม <http://www.deepsouthwatch.org/node/4637>

2 กันยายน 2556 เวลา 9 – 12.30 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ห้อง SC 4044

บรรยายสาธารณะและชมภาพยนตร์มาเลเซีย "TALENTTIME"

มองวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop-culture) เพื่อนบ้านอาเซียน กับอาจารย์สิทธา เลิศไพบุลย์ศิริ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Film Kawan สหภาพภาพยนตร์แห่งอุษาคเนย์ Talentime ภาพยนตร์จากประเทศมาเลเซีย เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในระหว่างการประกวดแข่งขันการแสดงความสามารถพิเศษของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ Melur หญิงสาวลูกครึ่งมาเลย์-อังกฤษ ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยเสียงอันไพเราะ จนเมื่อเธอได้เข้าไปสู่อรอบชิงชนะเลิศ Mahesh เด็กหนุ่มพิการชาวอินเดียได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คอยรับ-ส่ง เธอในระหว่างการฝึกซ้อมการแสดง โชคชะตาได้นำพาให้เด็กหนุ่มและหญิงสาวให้โคจรมาพบกัน ก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันขึ้น แต่เมื่อแม่ของ Mahesh รู้เข้า เธอไม่สามารถยอมรับในความรักที่เกิดขึ้นของลูกชายได้ เนื่องจากมีบาดแผลความเจ็บปวดจากการสูญเสียน้องชายไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม <http://www.deepsouthwatch.org/node/4651>

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่

Patani Peace Process Monitoring news

<https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring>

South reports

<https://www.facebook.com/southreport?fref=ts>



Give Peace a Chance